

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๕ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสด ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพื่อบรรจุวาระกระทู้ถามสดมากกว่า ๓ กระทู้ เนื่องจากกระทู้ถามสดค้างต่อบมาจากการประชุมครั้งก่อน ๑ กระทู้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม โดย รอนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) เป็นผู้ตอบ

๒. กระทู้ถาม ของ นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายค่าโดยสารรถไฟ ๒๐ บาท ตลอดสาย ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๓. กระทู้ถาม ของ นายนราพัฒน์ แก้วทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง เงินชดเชยและนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๔. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์ เทียนทอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายฮอซาลี มาห์เร็ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๒. กระทู้ถาม ของ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การก่อสร้างห้องเย็นขนาดกลางสำหรับรองรับสินค้าผลผลิตทางการเกษตรภาคตะวันออกและทั่วประเทศในจังหวัดจันทบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๓. กระทู้ถาม ของ นายจตุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง แนวทางการดำเนินนโยบายสร้างความปรองดองของคนในชาติ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๔. กระทั่งถาม ของ นายสุชิน เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง โครงการของงบประมาณเพื่อขยายผิวจราจรจากอำเภอ อ่าวลึกถึงจังหวัดพังงา ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม (พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทน ราษฎรพิจารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหยาเสพติด และส่งให้รัฐบาล รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่ง นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ) โดยเป็น การพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองได้ผลักดันเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจง จนได้เวลาพอสมควรแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการลงมติญัตติ ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๗ นาฬิกา


(นายพิทtur พุ่มหิรัญ)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักrayงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th